

ความบาปที่นำไปสู่ความมรณา : 3) ราคะตัณหา (Lust) โดย ศจ.ดร.บัณชูร บุญอิต

ความคิดที่ว่า “ศาสนาคริสต์สอนให้ต่อต้านเรื่องเพศ” เป็นเรื่องเหลวไหลไร้สาระ แท้ที่จริงแล้วในพระธรรมปฐมกาล กล่าวถึงเรื่อง “เพศ” ว่าเป็น “สิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่มนุษย์” , บทเพลงซาโลมอน เป็นพระธรรมที่รวบรวม “บทเพลงแห่งความรัก” ซึ่งจัดเป็นบทประพันธ์ที่เกี่ยวกับความรักระหว่าง เพศที่ Erotic ของโลกโบราณก็ว่าได้, บุคคลส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์เดิมและใหม่ล้วนแต่แต่งงานแล้วทั้งสิ้น แต่ที่สำคัญพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะให้ “เพศสัมพันธ์เป็นภาษาแห่งการอุทิศตนแก่กันและกัน” มีนักเขียนผู้หนึ่งกล่าวว่า “เพศสัมพันธ์เป็นรูปแบบที่สุดยอดเยี่ยมหรือสุดสุดของภาษาท่าทาง ภาษากาย (Body Language) ของมนุษย์ ที่กำลังแสดงความหมายว่า “ฉันรักคุณและฉันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับคุณตลอดชีวิต”

พระเยซูคริสต์ได้กล่าวถึงเรื่อง “เพศ” ในขณะที่ทรงสอนถึงเรื่อง “การหย่าร้าง” ซึ่งคนในเวลานั้นใช้เรื่องเพศและการหย่าร้างในทางที่ผิดและเป็นโทษ พระเยซูคริสต์ตรัสเตือนถึงหลักการในพระธรรมปฐมกาล 2:24 ว่า “**เขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน**” พระเยซูคริสต์ไม่ได้ทรงเหยียดหยามหรือขัดขวางความสุขของมนุษย์ แต่พระองค์ทรงกำลังปกป้องการสมรส, สตรี, และความสุขของมนุษย์ การเป็น “เนื้ออันเดียวกัน” เป็นข้อเท็จจริงและหลักการที่สำคัญที่เราไม่สามารถมองข้าม หรือไม่ต้องการรับทราบ หรือเหวี่ยงทิ้งไปโดยไม่สนใจ บัญญัติข้อที่ 7 ของบัญญัติ 10 ประการ กล่าวว่า “**อย่าล่วงประเวณีฝ่าฝืนเขา**” (อพยพ 20:14) ไม่ได้เป็นการต่อต้านเรื่องเพศสัมพันธ์ แต่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมการแต่งงานและเป็นการปกป้องสถาบันครอบครัว เพราะเพศสัมพันธ์ มีความ สำคัญมากในความสัมพันธ์ของมนุษย์ เพศสัมพันธ์มีไว้เพื่อเป็นการปกป้องสังคม ไม่ใช่มีไว้เพื่อให้เกิดการกดขี่ข่มเหงในสังคม เพศสัมพันธ์มีไว้เพื่อผูกพันสามีและภรรยาเข้าด้วยกัน ให้ทั้งสองมีความใกล้ชิดสนิทกันอย่างแนบแน่นเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกครั้งที่คู่สมรสมีเพศสัมพันธ์กัน เพื่อเป็นการเตือนย้ำถึงความรักความผูกพันที่ใกล้ชิดและตอกย้ำถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความเป็นเนื้อเดียวกันของสามีและภรรยา ทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ **พระคัมภีร์ไม่ได้มีมุมมองเรื่องของเพศสัมพันธ์ ว่าเป็นเรื่องต่ำช้าและไม่มีความสำคัญ แต่กลับมีทัศนะมุมมองเรื่องเพศสัมพันธ์ที่สูงสวยงามและสำคัญ**

พระคัมภีร์ต่อต้านและเตือนครั้งแล้วครั้งเล่า ในเรื่องความลับสนุนวายปราศจากกฎเกณฑ์ของเพศสัมพันธ์ เมื่อมนุษย์ตกลงในความผิดบาป เพศสัมพันธ์ที่ดีและเป็นพระพร กลับถูกบิดเบือนไป ถูกทำให้ลับสนไม่ตรงเป้าหมาย ความจริงเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ที่สำคัญกลับถูกมองข้าม ความสุขทางเพศชั่วขณะกลับถูกนำมากล่าวให้เกินความเป็นจริง การมีเพศสัมพันธ์ที่ดีนั้นเป็นเรื่องของความรัก ไม่ได้เป็นเรื่องของกามารมณ์เท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการตั้งใจอุทิศตัวแก่กันและกันระหว่างสามีภรรยา ไม่ใช่เพียงแค่เพื่อตอบสนองความปรารถนาทางเพศ แต่ยังรวมไปถึงเรื่องบุตรซึ่งเป็นผลผลิตแห่งความรักของการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งข้อเท็จจริงที่สำคัญเหล่านี้ไม่อยู่ในสายตาของสังคมปัจจุบันที่สนับสนุนส่งเสริมการมรณโดยอ้างเหตุผลที่จอมปลอมว่าเป็นการแสดงถึงการมีความอิสระเสรีทางเพศ ซึ่งหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์นอกการสมรส, การรักร่วมเพศและกามวิปริตต่าง ๆ นานา

เพศสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั้นเกี่ยวข้องกับ กามราคะตัณหา ความโดดเดี่ยวว่างเปล่า และการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว การเทศนาวันนี้จะพูดถึงทั้งเรื่องเพศสัมพันธ์ที่ดีและไม่ดี เพราะว่าเพศสัมพันธ์ทั้งสองลักษณะนั้นเกี่ยวข้องกับเราทุกคน C.S.LEWIS ได้เสนอว่า “**ธรรมชาติมนุษย์ในเรื่องนี้ได้ถูกบิดเบือนมากกว่าเรื่องอื่นๆ**” ผมคิดว่าทุกท่านคงเห็นด้วยว่ามนุษย์โดยส่วนใหญ่จะผิดพลาดในเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่นๆ เราทั้งหลายตระหนักถึงการรบกวนของสื่อต่างๆ และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ที่พยายามชักนำ ใ้ใจกระตุ้นความปรารถนาทางเพศให้เกิดขึ้น ทำให้การดำเนินชีวิตผิดพลาด ในความคิด และในการกระทำ

ราคะตัณหาไม่ได้เป็นเพียงความต้องการความปรารถนา แต่เป็นความปรารถนาในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ราคะตัณหาไม่ใช่เรื่องของความปรารถนาทางเพศ แต่เป็นความปรารถนาและความสัมพันธ์ทางเพศที่ไม่ถูกต้อง ราคะตัณหาเป็นเรื่องของ

การที่เราใช้มนุษย์คนอื่นเป็นเครื่องมือเพื่อสนองตัณหาความรู้สึกความต้องการทางเพศ โดยใช้เพศสัมพันธ์เพื่อปลดปล่อย อารมณ์ความต้องการทางเพศและความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินของตัวเองเท่านั้น การดูภาพลามกอนาจาร (Pornography) แท้ที่จริงแล้วเป็นการทำให้คุณค่าของความเป็นมนุษย์ต่ำลง คนเหล่านั้นในภาพเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่สนองความรู้สึกทางเพศและความพอใจของเรา โดยไม่ได้คำนึงว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีชีวิตจิตใจเช่นกัน ซึ่งบ่อยครั้งผู้ที่ดูภาพลามกอนาจารจะใช้เวลา ความคิดจินตนาการว่าตนเองมีส่วนร่วมอยู่ในกิจกรรมทางเพศที่ตนกำลังดูอยู่ และจินตนาการไปไกลกว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจอ เสียอีกโดยที่บุคคลในจอเหล่านั้นไม่มีทางที่จะ “ยินยอม” ร่วมไปกับคุณ

พระเยซูคริสต์ทรงเข้าใจและได้กล่าวเตือนเราทั้งหลายว่า ²¹“เพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชั่วร้าย การล่องประเวณี การลัทธิโมเม การฆ่าคน การผัดผั้วผัดเมีย ²² การโลภ ความอธรรม การล่อลวงเขา ราคาตั้งหา อิจฉาตาร้อน การใส่ร้าย ความเย่อหยิ่ง ความบดขย ²³ สารพัดการชั่วนี้เกิดมาจากภายใน และทำให้มนุษย์เป็นมลทิน” (มาระโก 7:21-23) สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในใจของมนุษย์ เพราะมนุษย์ตกอยู่ในความบาป จึงมีธรรมชาติพร้อมทำบาป เราล้มลงพลาดจากมาตรฐานที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ มนุษย์ลวงละเมิดพระเจ้าและลวงละเมิดเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ซึ่งการลวงละเมิดเหล่านี้มีผลกระทบที่ร้ายแรงและก่อให้เกิดความทุกข์มากมาย มนุษย์ทำลายกันและกันด้วยความคิดและการกระทำ สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์เป็น “มลทิน” ไม่บริสุทธิ์ต่อพระพักตร์พระเจ้า

สังเกตดูว่าความผิดบาปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศสัมพันธ์ปรากฏอยู่ในพระธรรมตอนนี้ถึงสามครั้ง ให้สังเกตด้วยว่า รูปแบบของความบาปในพระธรรมตอนนี้ มีความเกี่ยวเนื่องต่อกันและกัน ความบาปที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางเพศมีความเกี่ยวข้องกับความผิดบาปรูปแบบอื่นๆ ความผิดบาปทางเพศมักถูกกระตุ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากความบาปแบบอื่นๆ เช่น ความอิจฉาริษยา, ความโลภละโมภ (Greed) และความผิดบาปทางเพศนำไปสู่ความผิดบาปแบบอื่นๆ เช่น การหลอกลวง (Deceit) แม้กระทั่งการฆาตกรรม ดังตัวอย่างจากชีวิตของกษัตริย์ดาวิด **จงจำไว้ว่า ความบาปมักจะไม่ใช่โดดเดี่ยว แต่จะแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ความบาปกลุ่มหนึ่งจะนำไปสู่ความบาปอีกกลุ่มหนึ่งได้อย่างง่ายดาย** ความผิดบาปทางเพศนำมาซึ่งความหึงหวง ความริษยา ความผิดหวัง ความเจ็บปวด ความแค้นใจ และความรุนแรงทำลายล้างในที่สุด และนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้สังคมนั้น **ซึ่งหละหลวม ที่อะลุ่มอล่วย ยอมรับความบาปแบบหนึ่งจะนำไปสู่ความบาปรูปแบบอื่นๆ ที่รุนแรงกว่าเดิมให้เกิดขึ้นในสังคมนั้น ๆ**

ในช่วงปี 1960 นักสังคมวิทยาเตือนว่า “ถ้าเรายอมรับเรื่องของ “เพศสัมพันธ์” ว่าเป็นเรื่องชั่วคราวตามอารมณ์ (Casual Sex) จะนำไปสู่การที่คนในสังคมมองเห็นและยอมรับว่า “การช่มชื่น” ไม่ได้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงหรือสำคัญ” ปัจจุบันนี้เราจะเห็นคำพิพากษาคดีช่มชื่นในศาลตาม TV หนังสือพิมพ์ และสื่อต่างๆ ว่าหลายครั้งที่จำเลยอ้างว่าอ่านหรือเข้าใจ “สัญญาณ” (Signals) จากใจที่ผิดพลาดไป คือเข้าใจผิดว่าฝ่ายหญิงปฏิเสธที่จะมีเพศสัมพันธ์กับตน แต่ตอนนี้ว่าการปฏิเสธนั้นเป็นเพียงมายาหญิงที่ปลุกเร้าความต้องการทางเพศของตนให้ลุกโชน สัญญาณไม่สามารถแทนที่กฎเกณฑ์ เมื่อเราโยนกฎเกณฑ์ทิ้ง แน่نونความสับสนวุ่นวายจะเข้ามาแทนที่ “ก่อนที่เราจะรู้หรือรู้ทั้ง จะเป็นการฉลาดที่เราจะค้นหาดูก่อนว่า ทำไมเขาถึงได้ปักล้อมรั้วไว้ตรงนั้นตั้งแต่แรก ” **ก่อนที่เราจะโยนกฎเกณฑ์ของพระเจ้าทิ้ง เราควรจะถามตัวเองก่อนว่าทำไมพระเจ้าจึงทรงให้กฎเกณฑ์นั้น ๆ กับเรา**

พระเยซูคริสต์ทรงเตือนถึงความผิดบาปและจริยธรรมทางเพศว่าไม่ได้อยู่ที่ความประพฤติเท่านั้น แต่รวมไปถึงความคิดด้วย ²⁸“ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกำหนดในหญิงนั้น ผู้นั้นได้ล่องประเวณีในใจกับหญิงนั้นแล้ว ²⁹ ถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวหลงผิด จงควักออกทิ้งเสีย เพราะว่าถึงจะเสียอวัยวะอย่างหนึ่ง ก็ดีกว่าตัวของท่านจะต้องลงนรก” มัทธิว 5:28-29

ชุมชนในสังคมไม่ว่าจะเป็นศตวรรษแรกในหมู่บ้านกาลิลี หรือในศตวรรษที่ 21 ต่างก็ต้องเผชิญอันตรายเรื่องนี้ เรา มักจะพบว่า ความปรารถนาในกามราคะต้นเหตุที่เก็บอยู่ลับๆ ในบุคคลนั้นๆ สามารถพัฒนาออกมาชัดเจนในรูปแบบของการ เกี่ยวพาราสิ, การรักเล่นๆ ไม่จริงจัง การให้ท่า (Flirtation) หรือการล่อลวงยั่วยวนให้มีความสัมพันธ์ทางเพศกัน (Seduction) ซึ่ง นำไปสู่การล่วงประเวณี ความสัมพันธ์ฉันทูสาว หรือการที่มีพฤติกรรมไล่ล่าตามเหยื่อที่เรียกว่า Stalking (ตามเหยื่อ ... ส่ง TEXT ... ซ่า !! ตัวอย่าง Jill Dando) ถ้าเราคิดไม่ลึกซึ้ง เราจะคิดว่าศีลธรรมและจริยธรรมเกี่ยวเนื่องและหยุดลงที่พฤติกรรมที่ แสดงออกมาเท่านั้น แต่ว่า **พฤติกรรมที่คนเราแสดงออกมานั้นมาจากความปรารถนาภายใน และความปรารถนาภายใน เหล่านี้เราสามารถใส่ฟันให้มันลึกขึ้นเรื่อยๆ หรือควบคุมปฏิเสธ โดยดับไฟแห่งความปรารถนาให้มันเหี่ยวแห้งมอดไป ฤทธิ์ อำนาจของความปรารถนาภายในนั้นขึ้นอยู่กับการที่เราจะกระพือพัดให้มันลุกโชติช่วงหรือพยายามต่อสู้และดับ ความปรารถนาที่ไม่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเจ้าลง**

การเตือนสอนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น แต่มีความสำคัญจริงจังมากๆ เราควรตระหนักถึงพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ; พระ สติปัญญาความรอบรู้ของพระองค์ ; และการพิพากษามวลมนุษย์ ครั้งสุดท้ายของพระองค์ พระเจ้าทรงพิพากษามนุษย์ตาม พระลักษณะธรรมชาติของพระองค์ พระเจ้าทรงเป็นความจริง ความถูกต้อง ความชอบธรรม ความยุติธรรม และ องค์บริสุทธิ์ พระองค์ทรงเป็นความสว่าง ในพระองค์ไม่มีความมืด ทั้งคุณและผมคงมีความหวาดผวามากๆ ถ้าพระเจ้าไม่ได้มีพระลักษณะ เช่นนี้ เราจำเป็นต้องพึ่งพาเชื่อมั่นและวางใจในพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ใช่หรือ? ... ในทำนองเดียวกันพระเจ้าทรงรู้วามมนุษย์ เราจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเรามีความมั่นคง ไม่พัดไปพัดมาคงเส้นคงวา **ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์จึงต้องสะท้อนพระ ลักษณะของพระเจ้าและความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าด้วย** ดูจากชีวิตท่านโฮเซยา (Hosea) ดั่งนั้นมนุษย์จึง จำเป็นต้อง มีความสัมพันธ์ทางเพศที่มีความจงรักภักดีต่อกันและกัน ; มีความสัตย์ซื่อที่คงเส้นคงวาต่อกันและกัน คุณงามความ ดีที่จะต้องสำแดงออกมาทั้งภายนอกและภายใน มนุษย์เราจะต้องมีความปลอดภัยก็ต่อเมื่อชีวิตภายในและภายนอกนั้นสอดคล้อง กันและอยู่ในทางของพระเจ้า **ถ้าชีวิตภายในของเราไม่เรียบร้อย ชีวิตภายนอกของเราก็สำแดงออกมาก็จะไม่มั่นคง ปลอดภัยแต่จะถูกโจมตีด้วยความบาปที่แอบซ่อนอยู่ภายในชีวิตของเรานั่นเอง**

ท่านอาจารย์เปาโลก็ต้องเผชิญกับการทำทนายในเรื่องของความสัมพันธ์ทางเพศที่ปราศจากจริยธรรมซึ่งโด่งดังมากใน สังคมของโรมในเวลานั้น ก่อนที่ชาวต่างชาติที่เพิ่งจะเป็นคริสเตียนใหม่ จะกลับใจมารับเชื่อในพระเยซูคริสต์ เขาเหล่านั้นใช้ บริการจากโสเภณี มีนางบำเรอเก็บไว้ (เมียเก็บ) ; มีเพศสัมพันธ์กับสามีภรรยาของคนอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องปรกติธรรมดาของสังคม โรม ดั่งนั้นอาจารย์เปาโลจึงได้เขียนจดหมายเตือนพี่น้องชาวเอเฟซัสถึงวิถีชีวิตแบบเก่าซึ่งเป็นสัญญาเดิมถึงการพิพากษาที่จะ มาถึง ให้เลิกเสียและเริ่มต้นใหม่ ถ้าไม่เลิกวิถีชีวิตแบบเก่า ก็จะถูกตัดจากแผ่นดินของพระเจ้า ¹“เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบ ของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก ²และจงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดั่งที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และ ทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชาอันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า ³แต่การเอ่ยถึงการล่วง ประเวณี การลามกต่างๆ และการละโมภ อย่าให้มีขึ้นในพวกท่านเลย จะได้สมกับที่ท่านเป็นอัครมุข ⁴ทั้งอย่าพูด หยาดคาย พูดเล่นไม่เป็นเรื่อง และพูดตลกหยาดคายโหล่นเกเร ซึ่งเป็นการไม่สมควร แต่ให้ขอบพระคุณเด็กว่า ⁵ท่านจง รู้แน่ๆ คนล่วงประเวณี คนลามก คนละโมภ (ที่เป็นเหมือนคนที่นับถือรูปเคารพ) จะมีส่วนในแผ่นดินของพระ คริสต์และพระเจ้าเป็นมรดกก็หาไม่ได้ ⁶อย่าให้ผู้ใดล่อลวงท่านด้วยคำพูดที่เหลวไหล เพราะการกระทำเหล่านั้นเอง พระเจ้าจะ ทรงลงพระอาชญาแก่ผู้ที่ไม่เชื่อฟัง ⁷เหตุฉะนั้นท่านอย่าคบหาสมาคมกับคนเหล่านั้นเลย ⁸เพราะว่าเมื่อก่อนท่านเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างแล้วในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างลูกของความสว่าง” (เอเฟซัส 5:1-8)

เสียงร่ำร้องในสังคมบอกเราทั้งหลายว่า “ถ้ามันทำให้คุณรู้สึกดีแสดงว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแน่นอน ” เสียงที่พยายามผลักดัน เทียนชน เรียกร้องเราทั้งหลายให้ทำตามใจปรารถนา (เพื่อตอบสนององราคะตัณหาของตน) โดยไม่คำนึงถึงพระเจ้า, ไม่คำนึงถึง

หลักการกฎเกณฑ์ของพระเจ้าหรือขีดจำกัดของมนุษย์ ผลที่เกิดขึ้นในสังคมจากการที่เราทำตามใจปรารถนาของเราโดยขาดการควบคุมตนเอง กลับกลายเป็นความพึงพอใจและความสุขที่ลดลง ; ความไม่สมหวังกลับมากขึ้น ; ความสับสนมีมากขึ้น ; ความขัดแย้งนั้นมากขึ้น ; การทรยศหักหลัง และการอกใจมีมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นความรุนแรงกลับเพิ่มมากขึ้น

สังคมปัจจุบันได้ทิ้งสัจจะหรือ “ความจริง” เกี่ยวกับมนุษย์ว่า **มนุษย์มีเอกลักษณ์ที่พิเศษสุดเพราะมนุษย์ได้ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้า ผู้ทรงสร้างเราและทรงสร้างโลกนี้** (ข้อสังเกต ฉายา Image หมายถึงลักษณะเนื้อแท้โดยธรรมชาติไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ที่เหมือน) มนุษย์เราละทิ้งพระเจ้าผู้ทรงสร้างโดยไม่ตระหนักว่าตนเองได้ถูกสร้างมาให้มีเอกลักษณ์ตามแบบพระผู้สร้าง มนุษย์กลับคิดว่าจะเป็นการสะดวกและง่ายสำหรับตนที่ตนจะเขียนกฎระเบียบต่างๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของตน แต่มนุษย์เราต้องแลกมาด้วยราคาที่สูงมาก เราสูญเสียเอกลักษณ์ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย์ ; สูญเสียความแตกต่างที่มีความหมายอย่างแท้จริง รวมทั้งลักษณะทางเพศที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะมนุษย์ การที่มนุษย์เราได้ถูกสร้างตามพระฉายาของพระเจ้านั้นทำให้เรามีความแตกต่างที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะไม่เหมือนสัตว์ สัตว์โดยทั่วไปนั้นมีเพศสัมพันธ์ไม่เลือกหน้า (ถ้าเป็นคนเราเรียก ส่ำสอน) แต่มนุษย์นั้นต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะผัวเดียวเมียเดียว (การมีคู่สมรสคนเดียว) การผสมพันธุ์ของสัตว์โลกนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งเพื่อความอยู่รอดของสายพันธุ์ แต่เพศสัมพันธ์ของมนุษย์มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะมากไปกว่านั้น การที่มนุษย์ชายหญิงมีความสัมพันธ์กันทางเพศนั้น เป็นการเฉลิมฉลองถึงความรักที่มีต่อกัน เป็นการแสดงออกถึงการอุทิศตัวต่อกันและกันตลอดชีวิต เป็นความผูกพันทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ

มนุษย์เราไม่ใช่สิ่งไร้ทาง เหมือนกับที่นักมนุษยวิทยาที่มีชื่อเสียงได้กล่าวอ้างไว้ เมื่อไม่นานนี้มีบทความเรื่องอิทธิพลของ Genes (ยีนส์) ต่อพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์ ซึ่งกล่าวว่า “มนุษย์เรามียีนส์พันธุกรรมใกล้เคียงกับลิงชิมแปนซี Chimpanzees มาก การที่ยีนส์ของลิงชิมแปนซีเป็นตัวกำหนดผลักดันให้ลิงมีพฤติกรรมที่พยายามผสมพันธุ์เพื่อแพร่พันธุ์มากมายเพื่อความอยู่รอด จึงสามารถนำมาใช้ในการอธิบายพฤติกรรมทางเพศของมนุษย์เราในทำนองเดียวกัน” นักวิเคราะห์ท่านหนึ่งได้ให้ข้อคิดด้วยความเป็นห่วงว่า มันเป็นการง่ายเกินไปและสะดวกที่จะกล่าวอ้างว่าพฤติกรรมของมนุษย์ถูกกำหนดโดยยีนส์ ถ้าเป็นเช่นนั้น ผู้ชายที่ล่วงประเวณีคงจะสามารถให้เหตุผลกับภรรยาของตนว่า “ที่รักจำ นั่นไม่ใช่ผมที่ทำ แต่ไอ้ชิมแปนซีหรือยีนส์ ในตัวผมต่างหากที่ทำ” ต่อมาไม่นานก็มีนักวิทยาศาสตร์ทางพันธุศาสตร์ได้ออกมาชี้แจงว่า “อิทธิพลของยีนส์ที่มีต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์นั้นน้อยมาก พฤติกรรมการตัดสินใจของมนุษย์นั้นมีความสลับซับซ้อนมาก ยีนส์เป็นเพียงองค์ประกอบเล็กน้อยหนึ่งในองค์ประกอบที่มีมากมายหลายอย่าง และมีองค์ประกอบอื่นๆมากมายที่มีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นไปกว่ายีนส์เสียอีก”

ความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์นั้นพิเศษไม่ใช่ทำไปตามอารมณ์ชั่วครั้งชั่วคราว โดยบังเอิญชั่วคราว; แต่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องที่จะมาเปิดเผยต่อสาธารณชน และมีคุณค่ามากไม่ใช่ราคาถูกๆ ไร้ค่า เพศสัมพันธ์นั้นมีความหมายที่ล้ำลึกและลึกซึ้งมาก จะเห็นได้จากความเจ็บปวดทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นเมื่อคู่สมรสของตนมีชู้ล่วงประเวณีหรือเมื่อถูกข่มขืน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นที่ประจักษ์คือ ความเจ็บปวดทรมานที่เหลือจะพรรณนา เป็นการทำร้ายที่ก่อให้เกิดความเจ็บแค้นใจอย่างแสนสาหัส ความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้ง และความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ เมื่อเทียบกับความเจ็บป่วย บาดเจ็บทางกายอื่นๆ

ความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์นั้นมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับสิ่งใดๆ ความสัมพันธ์ทางเพศที่ผิดปรกติที่ไม่มีขอบเขต ไม่มีจริยธรรมของมนุษย์ก็ไม่เหมือนกับสิ่งใด **ความสัมพันธ์ทางเพศของมนุษย์มีผลกระทบกับสังคมในวงกว้างมากมาย ยิ่งกว่าสิ่งที่เคยพบเห็นใดๆ และกระทบไปถึงหลายชั่วอายุคน รุ่นลูก รุ่นหลาน**

เรากำลังอยู่ในสังคมที่เน้นและกระตุ้นเรื่องเพศ เด็กๆมีความสัมพันธ์ทางเพศตั้งแต่อายุน้อยๆ อัตราการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นที่ไม่ได้สมรสสูง อัตราการทำแท้งในประเทศไทยก็สูง แม้ว่าจะเป็นเรื่องผิดกฎหมาย (คริสเตียนประเทศต่างๆเป็น

กระบอกเสียงในการต่อต้านเรื่องการทำแท้งในลักษณะสะดวกสบาย แต่คริสเตียนไทยเราขาดจุดยืนที่จะลุกขึ้นเป็นกระบอกเสียงว่ามาตรฐานของพระเจ้าคืออะไร เพราะเราไม่มีจุดยืนที่ชัดเจนว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำก็ปล่อยให้ลอยตามน้ำเช่นนี้ ผู้นำคริสเตียนไทยไม่เคยคิดที่จะลุกขึ้นมาเป็นกระบอกเสียงในสังคมไทยแม้ประชุม หรือ ไปเที่ยวดูงานต่างประเทศ) สถาบันครอบครัวไทยกำลังล่มสลาย อัตราการหย่าร้างสูง (ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการนอกใจ) ซึ่งเป็นวิกฤตการณ์ที่สำคัญของคริสเตียนในปัจจุบันทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก

สังคมปัจจุบันสนับสนุนเรื่องยูแห่ย์ให้เกิดความกำหนัดในกามราคะค้นหาในด้านต่างๆ และจินตนาการทางเพศ เซ็กส์โชว์แฟนตาซี (Sexual Fantasy) รวมไปถึงความชื่นชมกับความสำส่อนไม่เลือกหน้า การมีเพศสัมพันธ์กับคนหลายๆคน กลายเป็นสิ่งดีสิ่งโก้ ความชอบธรรมถูกทำลายไม่มีคุณค่าหลงเหลืออยู่เลย โดยเฉพาะในเรื่องของการตอบสนองความใคร่ของตนเองโดยใช้เด็กๆ โดยปราศจากการสำนึกในความผิด, ในพฤติกรรมที่น่าอดสู, ในการละเลยทอดทิ้งบทบาทหน้าที่ของ “ผู้ใหญ่” ที่มีหน้าที่ปกป้องดูแลคุ้มครองเด็กเหล่านั้น เมื่อก่อนคำว่า “ผู้ใหญ่” หมายถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะรู้จักคิดใคร่ครวญต่อสิ่งที่ควรหรือไม่ควรทำ ; มีสติปัญญาที่จะพิจารณาด้วยเหตุและผล ; และรู้จักบังคับควบคุมตัวเอง แต่ปัจจุบันนี้ ภาพยนตร์ ; แม็กกาซีน ; หนังสือ ถ้ามีคำว่า “ผู้ใหญ่” (Adult) จะหมายถึงภาพยนตร์, แม็กกาซีนที่สำแดงเรื่องเพศสัมพันธ์อย่างโจ่งแจ้ง หรือ สำแดงความรุนแรงเหี้ยมโหด กฎหมายไทยขาดความเอาใจจริงเอ้าจ้งเกี่ยวกับการ “พรากผู้เยาว์”

สังคมปัจจุบันสอนว่า “อย่าปฏิเสธความปรารถนาของคนที่เกิดขึ้น ตราบที่ความปรารถนานั้นไม่ได้ทำให้ใครเจ็บ (แต่บ่อยครั้งในความเป็นจริงที่จะมีใครเจ็บ) ความพึงพอใจที่ได้จากการตอบสนองความต้องการทางเพศของมนุษย์กลับถูกมองเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขา และการปฏิเสธความต้องการทางเพศกลับถูกมองว่าเป็นสิ่งผิดธรรมชาติ เพศกลับกลายเป็นพระเจ้าของเขา การอุทิศรักษาตัวให้มีชีวิตใสที่บริสุทธิ์ หรือการละเว้นจากการร่วมประเวณีกลับถูกมองเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ ผิดปกติ **ความปรารถนาทางเพศไม่ได้อยู่ในขอบเขตของจริยธรรม**

ในสถานการณ์เช่นนี้ เราจะพบคนมากมายที่ถูกรุมเร้าจากสื่อต่างๆ ที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ แต่เขาเหล่านั้นไม่มีทางที่จะตอบสนองต่อความรู้สึกทางเพศที่เกิดขึ้น ผู้ที่เป็นโสดหรือผู้ที่คู่สมรสได้ตายจากไป หรือทอดทิ้ง ต้องเผชิญกับความปรารถนาความหิวกระหายทางเพศ ที่ไม่ได้รับการตอบสนอง สังคมปัจจุบันไม่ได้ให้เกียรติ ให้ความเคารพหรือเห็นใจผู้ที่มีชีวิตโสด คนในสังคมปัจจุบันไม่เข้าใจ ไม่เห็นคุณค่าของการที่คนโสดนั้นๆ รู้จักบังคับควบคุมตนเอง และรู้จักปฏิเสธความต้องการของตนเอง แต่พระเจ้าทรงเข้าใจ รวมไปถึง การเสียสละของคริสเตียนที่ไม่ยอมเทียมแอกกับผู้ที่ไม่ใช่คริสเตียนถึงแม้ว่าตนจะต้องการแต่งงานและปรารถนาชีวิตคู่มากมายขนาดไหนก็ตาม การที่คนเหล่านี้มีความมุ่งมั่นพยายามรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์และไม่พยายามที่จะให้มีสิ่งกระตุ้นให้เกิดความปรารถนาทางเพศ ซึ่งตามธรรมชาตินั้นยังมีอยู่และบางเวลาอาจจะรู้สึกรุนแรงได้เช่นกัน กลุ่มพี่น้องเหล่านี้ถือว่าเป็นวีรบุรุษ วีรสตรีที่สำคัญของคริสตจักรที่ควรยกย่องปกป้องและช่วยเหลือดูแล

คนหนุ่มสาวจะต้องตระหนักและระมัดระวังถึงความรู้สึกทางเพศที่เกิดขึ้น และความปรารถนาทางเพศที่มีมากขึ้นๆ เมื่อฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลานี้ **คนหนุ่มสาวจำเป็นต้องมี ผู้ที่คอยแนะนำให้แนวทาง ข้อคิด เพื่อเขาสามารถเข้าใจแรงผลักดันทางเพศในตนเองและวิธีที่จะควบคุมและจัดการความรู้สึกทางเพศที่เกิดขึ้น** พ่อแม่ คุณครู ควรเฝ้าสังเกตดูอยู่ห่างๆ คอยช่วยเหลือตักเตือนและให้กำลังใจ การสอนเรื่อง “เพศศึกษา” ในปัจจุบัน สอนเรื่องทฤษฎีชีววิทยา และการปฏิบัติ แต่ไม่ได้สอนและแนะนำเยาวชนให้เข้าใจถึงจริยธรรมเรื่องเพศ ซึ่งต่างจากพระธรรมสุภาสิต ซึ่งสอนถึงเรื่อง “จริยธรรม” ไม่ใช่เรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติในเรื่องเพศสัมพันธ์ ประสบการณ์ชีวิตได้ถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่า ไปสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้มีจริยธรรมในการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า

คนส่วนใหญ่ในสังคมปัจจุบันไม่รู้สักกระดากอายุแต่กลับมีความพึงพอใจที่จะดูภาพลามกอนาจารหรือการสังวาสของผู้อื่น เราจะเห็นสื่อมากมายที่ล่อแหลม ยั่วชวน ปลุกเร้าอารมณ์เพศ แน่นอนคริสเตียนเราถูกรบกวนจากสิ่งเหล่านี้ เราต้องต่อสู้ความรู้สึกรู้สึกความปรารถนาของตัวเองที่อยู่ภายในและจินตนาการอันลึกลับ เราควรหลีกเลี่ยงจากสิ่งกระตุ้นระคะตึกเหล่านี้ ไม่ใช่วิ่งเข้าหา สิ่งที่ทำทายเป็นเราไม่เพียงจะต้องรักษาชีวิตภายนอกให้สะอาดบริสุทธิ์ แต่จะต้องรักษาชีวิตภายในให้บริสุทธิ์ด้วย

จริงอยู่ที่บ่อยครั้งเราตกอยู่ในความบาปและในการทดลอง เราจำเป็นต้องพึ่งพาพระคุณของพระเจ้า ความอดกลั้นพระทัยของพระองค์ และการทรงอภัยโทษความบาปผิดของเรา แน่นอนพระองค์ไม่ทรงทอดทิ้งเรา เราต้องต่อสู้และพยายามตลอดชีวิตของเราที่จะติดตาม จงรักภักดีสัตย์ซื่อต่อพระองค์ โดยมุ่งมั่นพยายามที่รักษาความสัมพันธ์ทางเพศของเราให้ถูกต้องชอบธรรมต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า

พี่น้องจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในยุคนี้ ที่คนมากมายใช้เวลาว่างกับคอมพิวเตอร์ ในยุคที่มีความลามกบนอินเทอร์เน็ต Internet Pornography (Web Site ที่มีภาพลามก อนาจาร ภาพนิ่ง ; ภาพยนตร์ ; แชท รัม Chat Room ฯลฯ) ซึ่งอยู่ห่างจากท่าน เพียงแค่ กดแป้น พิมพ์คอมพิวเตอร์ไม่กี่คีย์เท่านั้น **สิ่งที่คุณดูนั้นมีอิทธิพลมากมายต่อความคิด ซึ่งจะคอยโผล่ขึ้นมาในสมองเพื่อล่อลวงเราในภายหลังอยู่เสมอ**

Pornography นั้นเป็นสิ่งเสพติด เพราะสมองมนุษย์เราจะหลั่งสารเคมีชื่อเอ็นโดฟิน “Endorphins” ซึ่งให้ความสุขสดชื่นเป็นระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น แล้วร่างกายเราก็จะหิวกระหายมันอีก และเกิดแรงกระตุ้นปรารถนาอยากให้เกิดขึ้นมาใหม่อีก จากนั้นไม่นานก็จะมีอาการปรารถนา อยากดู อยากฟัง อยากคุยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มากขึ้นๆ จนในที่สุดหยั่งลงลึกมากขึ้นจนถอนตัวไม่ขึ้นและทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราเสื่อมทรามลงไป “ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะหลุดพ้นเป็นอิสระจาก Pornography ถ้ายังจะหาโอกาสเข้าไปดูและยุ่งเกี่ยวกับมันเสมอ เช่นเดียวกัน ไม่มีใครพยายามที่จะดับไฟโดยการที่เทน้ำมันใส่ในกองไฟ” เรากำลังใช้เทคโนโลยี เพื่อสร้างภาพจำลองทางคอมพิวเตอร์ให้ดูเสมือนว่าเราเข้าไปอยู่ในสภาพนั้นจริงๆ เพื่อเป็นการให้บริการทางเพศ หรือโสเภณียุคคอมพิวเตอร์ การให้บริการโดย “การสื่อสารตอบสนอง sex talk ไปมาของผู้ร่วมใน on - line Chat Room เปรียบเหมือน Crack Cocaine ของคนที่ติดยาเสพติดทางเพศ Sex Addiction”

พ่อแม่ควรระมัดระวังดูแลบุตรของตนเพื่อไม่ให้มีสิ่งที่ไม่ชอบมาพากล เกิดขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ พยายามหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ลามกและกระตุ้นความต้องการทางเพศเหล่านี้ เพราะเราทั้งหลายรู้ว่าเมื่อเราเข้าไปดูหรือฟังสิ่งเหล่านี้มันจะคอยตามรบกวนท่านแน่นอน และที่สำคัญคุณกำลังทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของท่านเสียพระทัย! เราทำให้พระองค์เสียพระทัยครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ถึงกระนั้นพระองค์จะทรงประทานกำลังช่วยเหลือเราถ้าเราจะไม่ยอมแพ้แต่ต้องการเอาชนะด้วยความพยายามต่อสู้และปฏิเสธไม่ให้อิทธิพลจากโลกเข้ามาในชีวิตของท่าน ให้เรามีความสัตย์ซื่อและรับผิดชอบในหน้าที่ วางใจในพระองค์ เพราะเรารู้ว่าเราเผชิญปัญหาไม่ใช่ด้วยกำลังของเราเท่านั้น แต่เรากำลังพึ่งพาในพระเจ้าที่อยู่เคียงข้างเรา **“ไม่ใช่การที่เราล้มลง แต่การที่เราไม่ยอมลุกขึ้นนั่นแหละคือ ความพ่ายแพ้”**

มีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่าง การล้มตกลงไปในหลุม กับการอยู่ในหลุมโดยไม่ยอมลุกขึ้น บ่อยครั้งที่คริสเตียนเราตกลงไปในหลุม แต่เราไม่ควรที่จะอยู่ในหลุมเพราะเราไม่เป็นคนของหลุม เราควรเดินอยู่บนถนนที่กำลังพาเราไปยังพระนิเวศน์ของพระบิดา เพราะคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้า

สังคมปัจจุบันกล่าวหาคริสต์ศาสนาว่าเป็นศาสนาที่กดขี่, ต่อต้านเรื่องเพศ แต่ในความเป็นจริงคริสต์ศาสนานับสนุนเรื่องเพศสัมพันธ์ แต่ที่ต่อต้านคือเพศสัมพันธ์ที่บิดเบือนไปจากการทรงสร้าง การสารภาพบาป ไม่ใช่เป็นการควบคุมกต

จากพระเจ้า แต่เป็นขบวนการในการที่เราจะเผชิญความจริงยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น สัตย์ชื่อต่อตนเองที่จะถ่อมตัวลงรับเอาพระคุณ ความช่วยเหลือ การอภัยโทษบาป เพื่อเราจะได้หลุดพ้นจากอำนาจของความบาปที่ผูกมัดเราอยู่

คริสเตียนถูกกล่าวหาว่าปิดบังอำพรางเก็บกดความรู้สึกของตน อะไรรอไรก็ต้องให้เป็นไปตามน้ำพระทัยพระเจ้า ตามพระคำและมาตรฐานของพระเจ้า แทนที่จะกล้าแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นของตน และพัฒนาตนเอง แต่ในความเป็นจริงสิ่งทีพวกเขากำลังปฏิเสธ คือ **ความจริงที่ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ ทรงรู้ดีถึงลักษณะและข้อบกพร่องของมนุษย์** ดังนั้นมาตรฐานและน้ำพระทัยพระเจ้านั้น เพื่อการพัฒนามนุษย์เพื่อความสงบสุขและอิสรเสรีภาพที่แท้จริงของมนุษย์ต่างหาก คริสเตียนถูกมองว่าเป็นคนเก็บกด ทำโน่นก็ไม่ได้ นี่ก็ไม่ได้ ถูกครอบงำ แต่เขาไม่ทราบหรือกว่าแท้ที่จริงแล้วคริสเตียนมีอิสรเสรีภาพมากกว่าเขา เพราะเราเป็นไทยในองค์พระเยซูคริสต์และมีพระวิญญาณบริสุทธิ์คอยช่วยเหลืออยู่เคียงข้าง และไม่เคยทอดทิ้งเรา ⁹ ถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในท่านทั้งหลายจริงๆแล้ว ท่านก็มีได้อยู่ได้เนื้อหนัง แต่อยู่ได้พระวิญญาณผู้ใดไม่มีพระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้นั้นก็ไม่เป็นของพระองค์ โรม 8:9

ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่มีความสุข เป็นชีวิตที่บริบูรณ์

เราสามารถเผชิญและเอาชนะระคะตันทนาโดยการ :

1) **เผชิญความจริงเกี่ยวกับตนเอง สัตย์ชื่อต่อตัวเอง** ด้วยการสารภาพความผิดบาปของเรา และถ่อมตัวลงรับการช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ดีขึ้น **คริสเตียนจึงควรสำรวจชีวิตของตนและสารภาพความผิดบาปที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ** เมื่อเราเผชิญภาพลามกอนาจารจากสื่อรอบตัวเรา เราทำผิดทางความคิด ให้เราสารภาพและขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราที่จะช่วยเราควบคุมความรู้สึกความปรารถนาที่กำลังเกิดขึ้น ให้เราหยุดมัน จัดการกับมันอย่างถูกต้อง

เรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราที่คอยช่วยเหลือตักเตือนและนำเรา เราสามารถอธิษฐานทูลขอขอบพระคุณพระเจ้า ถึงความกลัว ถึงความพลาดพลัง ถึงความปรารถนาใฝ่ฝันของเรา เรามีพระเจ้าที่เข้าใจเรา ทรงรู้ถึงอารมณ์ ความรู้สึกรวมถึงความปรารถนาทางเพศของเรา คุณสามารถร้องทูลต่อพระเจ้าถึงความปรารถนาทางเพศที่ไม่ได้รับการตอบสนอง ถึงความสับสนในความรู้สึกทางเพศของตน พระเจ้าทรงรักคุณ ทรงเข้าใจคุณ ทรงช่วยกู้คุณได้ **พระองค์จะไม่ทรงตามใจคุณ เมื่อคุณเห็นผิดเป็นชอบ แต่พระองค์จะอยู่เคียงข้างคุณต่อสู้กับปัญหา กับความทุกข์ ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น จะช่วยเหลือคุณจนถึงที่สุด** กู้คุณให้หลุดพ้นจากไซ้ตรวนแห่งปัญหาเหล่านั้น จนคุณเป็นไทยในพระคริสต์

2) มีพี่น้องคริสเตียนและผู้รับใช้พระเจ้าที่คอยให้การสนับสนุนตักเตือน พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความสัมพันธ์กับคนอื่น อาจารย์เปาโลได้ย้ำหลายครั้งถึงขบวนการ “ซึ่งกันและกัน”, ดูแลซึ่งกันและกัน รักซึ่งกันและกัน ฯลฯ **การมีสัมพันธกรรมกับพี่น้องคริสเตียนคนอื่นจึงมีความสำคัญและจำเป็นสำหรับขบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้เติบโตสู่ความไพบูลย์ในพระคริสต์** ดูตัวอย่างของพี่น้องคริสเตียนที่ร่วมมือกันต่อสู้เอาชนะการทดลองเรื่องระคะตันทนาทางอินเตอร์เน็ต โดยการทำพันธสัญญาทางตา (Eye Covenant)

3) มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยคุณแบ่งความสนใจไปที่พระเจ้า พระเจ้าจะครอบครองในชีวิตคุณ ในความคิดของคุณ ถ้าเรามัวแต่ตั้งใจที่จะต่อสู้ความผิดบาปภายในโดยการต่อต้านควบคุมความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ไม่ถูกต้องด้วยกำลังและความมุมานะพยายามของตน เราจะพบว่าเราจะพ่ายแพ้สิ้นหวัง แต่เราจะต้องยอมจำนน **ให้พระเจ้าครอบครองเรา ให้พระเจ้ามีส่วนในทุก ๆ ด้านของชีวิตในอารมณ์ความรู้สึกของเรา** ใคร่ครวญในพระลักษณะของพระเจ้าในความจริง ในความรักของพระองค์ที่มีต่อเรา และแสวงหาพระเจ้าในทุกๆ ส่วนของชีวิตและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ เราไม่ได้พยายามเก็บกดความปรารถนาทางเพศที่เกิดขึ้นด้วยตัวเราเอง แต่การที่เราดำเนินชีวิตที่ใคร่ครวญถึงพระเจ้าตลอดเวลา นั้นต่างหาก เราจะพบว่าเรากำลังเปิดโอกาสให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราที่จะทำงาน แล้วเราจะพบว่า

อารมณ์ความรู้สึกความปรารถนาของเราจะเปลี่ยนแปลงไป ¹⁶ แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ อย่า
 สมองความต้องการของเนื้อหนัง ¹⁷ เพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้อหนัง
 เพราะทั้งสองฝ่ายเป็นศัตรูกัน ดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้ ¹⁸ แต่ถ้าพระวิญญาณทรงนำท่าน ท่าน
 ก็จะไม่อยู่ใต้อบรมบัญญัติ (กาลาเทีย 5:16-18) นี่คือการหมายของชีวิตที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำ เราไม่มีชีวิตอยู่
 ภายใต้กฎเกณฑ์ พยายามเชื่อฟังปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ แต่เรามีผู้ช่วยเราต่างหากที่จะเป็นผู้นำทางเรา เรามีอิสระเสรี
 ภาพที่แท้จริง และเราก็จะสามารถหลุดพ้นจากอำนาจของราคะตัณหาที่คอยผลักดันเราให้ทำในสิ่งที่ลดความเป็น
 มนุษย์ของเราไป ที่ทำให้เราเสื่อมไปจากพระสิริของพระเจ้า

ขอให้พี่น้องสำรวจชีวิตตนเองและจัดการกับราคะตัณหาในชีวิตของท่านเดี๋ยวนี้ โดยพึ่งในพระคุณและความรักของพระเจ้า

กรุณาสั่ง CD คำเทศนา ซึ่งมีรายละเอียดของตัวอย่างต่างๆได้จากทางคริสตจักร

คำถามชวนคิดใคร่ครวญ

- 1) คุณทราบไหมว่าราคะตัณหาที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณอย่างไร? ต่อครอบครัวคุณอย่างไร?
ต่อสังคมไทยอย่างไร?
- 2) ทำไมพระเจ้าจึงไม่ให้มนุษย์มีเพศสัมพันธ์นอกการสมรส?
- 3) คุณจะเอาชนะความบาปเรื่องราคะตัณหาได้อย่างไร?
- 4) ในฐานะที่คุณเป็นคริสเตียน คุณจะเป็นกระบอกเสียงในสังคมไทยถึงมาตรฐานของพระเจ้าเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ
ได้อย่างไร?
- 5) คุณเข้าใจเรื่องของ “ภาพลามกอนาจารจากสื่อต่างๆ” ว่ามีอันตรายต่อชีวิตคุณอย่างไร มีผลกระทบต่อคนในสังคม
อย่างไร ; มีผลต่อชีวิตของเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดในขบวนการค้ามนุษย์อย่างไร? ขอให้ท่านคิดใคร่ครวญดู